



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมบังคับคดี สำนักงานเลขานุการกรม โทร.๑๑๐๐

ที่ ยธ.๐๕๐๑(อ)/ว ๑๕

วันที่ ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก ๓ (ฉบับที่ ๑)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

ตามที่กรมบังคับคดีได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้หน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดีถือปฏิบัติมาโดยตลอด แต่เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดระลอก ๓ และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ทำให้ผู้ที่มาติดต่อราชการเกิดความไม่สะดวกในการไปติดต่อราชการกรมบังคับคดี ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดี จึงให้หน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดีทุกหน่วยงานดำเนินการในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมบังคับคดีเคร่งครัดในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่าง การล้างมือในทุกกิจกรรม รวมทั้งการดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะ และให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมบังคับคดีที่เคยเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง หรือกิจการที่เสี่ยง หรือกิจกรรมที่เสี่ยง ใช้มาตรการกักกันตนเองอย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่สาธารณะ

๒. ให้มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม กรณีจังหวัดใดมีประกาศกำหนด แนวทางหรือมาตรการในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐในส่วนราชการเป็นประการใด ให้ดำเนินการตามที่มีข้าราชการกำหนด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบหรือเกิดผลเสียต่อประสิทธิภาพในการบริหารราชการและการให้บริการประชาชน

๓. ให้ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาชะลอการตั้งเรื่องบังคับคดี ณ ที่ทำการ โดยให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) แทน และให้งดการออกไปดำเนินการบังคับคดีนอกสถานที่ทำการทุกประเภท เว้นแต่เป็นกรณีฉุกเฉินตามคำสั่งศาล หรือกรณีจำเป็นเร่งด่วน โดยให้ผู้อำนวยความสะดวกฯ พิจารณาเป็นรายคดี

๔. ในคดีที่มีกำหนดขายทอดตลาดในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ให้สำนักงานบังคับคดีรายงานศาลเพื่อขอให้มีการสั่งอนุญาตให้งดการขายทอดตลาดในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ กรณีมีเหตุขัดข้องขอให้รายงานอธิบดีกรมบังคับคดีเพื่อพิจารณามีคำสั่งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นางอรรณญา ทองน้ำตะโก)

อธิบดีกรมบังคับคดี